



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่ 550
วันที่ 4 ธ.ค. 60
เวลา 13.04 น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.ผง.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๕๖๘

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐)

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหรือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหรือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	สรุปข่าวสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>สถานการณ์ภายในประเทศ</p> <p>๑. มาตรการทวงคืนผืนป่าของ ทส. ทส. ได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า และปราบปรามผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่ป่า ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการในหลายพื้นที่ อาทิ เข้าตรวจสอบแพและรีสอร์ตที่มีลักษณะประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ อช.เขาแหลม และ อช.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยได้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑๐ ราย ตรวจสอบพื้นที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี และพื้นที่เกาะพระทอง อ.กระบี่ จ.พังงา</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท. ให้จังหวัดสนับสนุนและดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ในการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า และปราบปรามผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่ป่า</p> <p>๒. โครงการระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ OVOWS (One Village One Water Supply) ตามแนวทาง “ทส.๔.๐” โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่เป็นการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ พร้อมก่อสร้างท่อถึงเก็บน้ำ มีการวางระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งระบบกระจายน้ำแจกจ่ายน้ำให้กับชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท. ให้จัดทำข้อมูลเพื่อสรุปนำเสนอ รมว.มท. โดยแบ่งข้อมูลเป็น ๒ กรณี ดังนี้ > ข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่มีปัญหาแล้งซ้ำซากและไม่มีประปาหมู่บ้าน และมีหน่วยงานใดบ้างเข้าไปดำเนินการแล้ว > ข้อมูลประปาหมู่บ้าน โดยแบ่งว่าสามารถแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอได้หรือไม่ และการกำหนดมาตรฐานของประปาหมู่บ้านเป็นอย่างไร</p> <p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>๑. กรณีศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายของประเทศอินโดนีเซีย ผู้แทน กต. รายงานกรณีศึกษาการป้องกันและแก้ปัญหาการก่อการร้ายของอินโดนีเซีย สรุปได้ ดังนี้ (๑) รัฐบาลอินโดนีเซียปรับเปลี่ยนนโยบายและวิธีคิดจากการดำเนิน</p>	กปก./สส.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสังการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>มาตรการป้องกันการก่อการร้ายที่เป็นความลับมาเป็นการดำเนินการมาตรการอย่างเปิดเผย ประชาชนมีการรับรู้และมีส่วนร่วมมากขึ้น ภายหลังเหตุระเบิดที่เกาะบาหลีเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕</p> <p>(๒) มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและปรับปรุงองค์การดำเนินการ โดยรวมหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายที่สังกัด กท. และ สชช. ตั้งเป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติ และร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติ</p> <p>(๓) มีการใช้กระบวนการทางสังคมโดยให้โต๊ะอิหม่ามเข้าไปเผยแพร่คำสอนทางศาสนาที่ถูกต้องให้แก่ผู้กระทำผิดและจัดโครงการสร้างความเข้าใจทางศาสนาที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป</p> <p>ข้อสังการ รวม.มท.</p> <p>ให้จังหวัด และอำเภอบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยต้องสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ว่าหากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แต่ละรูปแบบ จะต้องแจ้งหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความตระหนกแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว และกรณีการสอนศาสนาอิสลาม รวมถึงประสานหน่วยงาน องค์การศาสนาที่เกี่ยวข้องสอนแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>๒. รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศตลาดเกิดใหม่</p> <p>สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute For Management Development : IMD) เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศตลาดเกิดใหม่ ปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยขยับจากอันดับที่ ๒๘ ในปีที่แล้ว ขึ้นมาอยู่อันดับที่ ๒๗ จาก ๖๓ ประเทศ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ไทยปรับอันดับดีขึ้น ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจและด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ทั้งนี้ ผลมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจระดับมหภาคส่งสัญญาณดีขึ้น ในขณะที่ภาครัฐมีการปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนของหน่วยงานให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้น รวมถึงปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ปก. (สน.มน.)</p>
๒.	<p>ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>	<p>คณะกรรมการฝ่ายพิธีการฯ ได้เห็นชอบ</p> <p>๑. การจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) โดยมีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สถานที่ : พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม) ➢ กระทรวงการคลัง (สถานที่ : ศูนย์ราชการ จังหวัดนนทบุรี) ➢ กองบัญชาการกองทัพไทย (สถานที่ : กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดนนทบุรี) ➢ กระทรวงกลาโหม (สถานที่ : กระทรวงกลาโหม ถนนศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี) 	<p>กก.สป. ปก. (สส.ปก.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>➢ กองทัพอากาศ (สถานที่ : สนามกีฬาสุปเตมีย์ จังหวัดปทุมธานี)</p> <p>๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี เพื่อทราบด้วย</p> <p>๓. ไม่อนุญาตให้จังหวัด/อำเภอจัดทำเมอร์ลอย เมรุจำลอง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สำหรับเผาดอกไม้จันทร์</p> <p>๔. สามารถจัดการแสดงพ็อนรำได้ แต่ไม่ควรมีริ้วขบวน</p> <p>คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยฯ ได้มอบหมายให้ มท. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สำรวจจำนวนประชาชนในทุกจังหวัดที่มีความประสงค์เดินทางมา กทม. เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๐ โดยแยกเป็นเดินทางมาเป็นหมู่คณะและโดยส่วนตัว รวมทั้งประเภทของพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทางการจราจร</p> <p>๒. แจ้งกำชับผู้ประกอบการโรงแรมใน กทม. (ในรัศมี ๑ กม.จากท้องสนามหลวง) ให้ปฏิบัติตาม ม.๓๕ แห่ง พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการก่อนวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน</p> <p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <p>กำชับให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้แจ้งอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง งดงาม และสมพระเกียรติ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่แต่งกายถูกต้องเหมาะสม สะอาด สุภาพเรียบร้อย ตลอดช่วงวันงานพระราชพิธีฯ ทั้งนี้ การดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่แจ้งไปแล้วให้จังหวัดและอำเภอ สอบถามความชัดเจนมายัง มท. ก่อนดำเนินการ</p>	<p>ปค. (สน.สก.)</p>
๓.	<p>การติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.</p>	<p>๓.๑ แนวทางการรับฟังการแสดงความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคำถาม ๔ ข้อของนายกรัฐมนตรี</p> <p>ตามที่ นรม. ได้ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ ข้อในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกำหนดให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ เป็นสถานที่แสดงความเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยหลักฐานที่ใช้คือบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <p>ในส่วนภูมิภาค ให้เพิ่มสถานที่รับฟังความเห็นของประชาชนโดยให้พิจารณาใช้จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ทั้ง ๔๗ แห่ง ทั่วประเทศ เป็นสถานที่รับฟังความเห็น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ มิ.ย.๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p> <p>๓.๒ การพัฒนารูปแบบการให้บริการ : การชำระค่าบริการของประชาชน</p> <p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <p>การชำระค่าบริการผ่านบัตรเดบิต เครดิตสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุม ครม. และขอบคุณรัฐวิสาหกิจที่ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>กทม. ปค. (สน.สก.)</p> <p>ปค. (วช.)</p> <p>กปน./กปภ./ กฟน./กฟภ.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๓.๓ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>จะมีการปรับเปลี่ยนหลักการจัดทำงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ คือ เปลี่ยนแปลงปฏิทินงบประมาณ โครงสร้าง และกลไกในการดำเนินงาน โดยการจัดทำงบประมาณของพื้นที่จะต้องมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ แผนพัฒนาในระดับชาติไปจนถึงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>๓.๔ การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ นอ. ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ มท. (Achievement Monitoring System)</p> <p>ในส่วนของกรมการปกครองแบ่งประเด็นการตรวจติดตาม นอ. ออกเป็น ๔ ด้าน คือ (๑) ด้านความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อย (๒) ด้านการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง (๓) ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (๔) ด้านความปลอดภัยของประชาชนโดยมีผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจติดตามเฉลี่ยในภาพรวม ๗๖ จังหวัด ไตรมาส ๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๒ และ ไตรมาส ๒ คิดเป็น ร้อยละ ๗๗.๑๑</p> <p>การตรวจติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจติดตาม ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ เม.ย. และ ต.ค.) และมีการสรุปผลการติดตามเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง ซึ่งผลการประเมินระดับคุณภาพมีประมาณ ๒๓.๕๕% ระดับมาตรฐานประมาณ ๗๔.๘๒% และระดับต้องปรับปรุงมีประมาณ ๑.๕๒% (จ.นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์)</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>๑. ให้รวบรวมข้อมูลการประเมินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลงาน แต่งตั้ง โยกย้าย ทั้งในส่วนงานตามภารกิจ และงานमितแก่ปัญหาพื้นที่</p> <p>๒. ในการประเมินต้องมีการกำหนดให้มีความสำคัญว่าตัวชี้วัดใดมีความสำคัญ (ห้ามตกเกณฑ์การประเมิน) และสามารถสะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานได้</p> <p>๓. ให้รวบรวมข้อมูลจังหวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ว่ามีปัญหาอุปสรรคดำเนินการอย่างไร เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา</p> <p>๔. กำชับให้ดำเนินการประเมินให้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓.๕ การประเมินพฤติกรรมนายอำเภอ</p> <p>ข้อสั่งการ รมช.มท.</p> <p>ให้ ปค. จัดทำข้อมูลเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนายอำเภอเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และพัฒนาการทำงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามที่ มท.คาดหวัง</p>	<p>สนผ.สป./ ปค. (ทุกสำนัก/ กอง)</p> <p>ปค. (วช./ กตร./คสป./)</p> <p>ปค. (สน.ปท.)</p> <p>กจ.</p>
๔.	เรื่องอื่นๆ	<p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>๑. การบริหารจัดการขยะ</p> <p>ในขณะที่อยู่ระหว่างรอการประกาศกฎกระทรวง จึงขอให้ใช้อัตรา</p>	สถ./กทม.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บของกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการดำเนินการแบบเดิมไปพลางก่อน</p> <p>สำหรับประเด็นการร่วมทุน ให้ปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงงานขยะให้สอดคล้องกัน และรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ รวมถึงการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยเริ่มสร้างการรับรู้ของประชาชนให้ทราบเป็นวงกว้าง</p> <p>๒. โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และทุนภาคใต้</p> <p>การดำเนินการทุน ม.ท.ศ. และทุนภาคใต้ ให้ มท. ให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือก ตลอดจนการติดตามผลการเรียน ความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับทุนอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษาด้วย</p> <p>๓. การเตรียมความพร้อมของกล้องวงจรปิด (CCTV)</p> <p>ให้ทุกหน่วยงานตรวจความพร้อมของกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและทุกพื้นที่ หากเกิดเหตุขึ้นในพื้นที่ใด จะต้องสามารถดูข้อมูลและใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ สด. เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลรายงาน มท. ทราบ</p> <p>๔. การให้ความสำคัญกับการจัดทำผังเมือง</p> <p>ให้ ยผ. ให้ความสำคัญกับการจัดทำผังเมือง เพื่อให้ผังเมืองสามารถตอบสนองต่อการดำเนินการสำคัญๆ ในการพัฒนาประเทศ</p> <p>๕. การพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งปลัดกระทรวง</p> <p>คำสั่งการบริหารจากนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งปลัดกระทรวงต้องมาจากกรองปลัดกระทรวง และอธิบดี ขณะอยู่ระหว่างรอความชัดเจนในเรื่องของแนวทาง และรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งคาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะนำมาใช้ในปีหน้า</p> <p>๖. การบริหารจัดการน้ำ</p> <p>การระบายน้ำจะต้องไม่เป็นการระบายทิ้ง แต่จะต้องมีการเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย และต้องใช้กลไกประชารัฐให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหาแนวทางในการดำเนินการ</p> <p>๗. ปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์</p> <p>เน้นย้ำให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ โดยในช่วงที่ผ่านมากรมการปกครองมีการปฏิบัติการปราบปรามปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอชมเชยและขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกองร้อย อส. ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี</p>	<p>สน.ผ.สป.</p> <p>สด./กทม.</p> <p>ยผ.</p> <p>กจ.สป.</p> <p>กทม.</p> <p>สน.อส./สน.สก</p>